



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการค้าด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการการค้าด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม เกี่ยวกับสถานการณ์ของสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ประเด็นการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย นางพรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนว่า องค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบใน “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นการวางบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการในหลายด้าน เช่น สิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ สิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องดังกล่าว และนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ



๒. กรมองค์การระหว่างประเทศ โดย นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) กรมองค์การระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค และสังคมโลก

๒) สหภาพยุโรป (EU) ได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เช่น การยกเลิกโทษประหารชีวิต การปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีความปลอดภัย การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา เป็นต้น ซึ่งเห็นว่าประเทศไทยควรมีการดำเนินการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ

๓) ประเด็น “สิทธิทางภาษีที่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย” (GSP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปเจรจากับประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องดังกล่าวต่อไป



โดยคณะกรรมการเห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการกำหนดแผนดำเนินงานของคณะกรรมการต่อไป



นันธิดา วัลลา แก้วสีปลาด /ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ